

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่	กิจกรรม
สิงหาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. แจँगกรอบ ปฏิทิน แนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดทราบ ● สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบ ปฏิทิน แนวทางการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตลอดจนแนวทางการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ตุลาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำร่างตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดพิจารณา
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย</p>
มกราคม 2559	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด พร้อมรายละเอียด และดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2559	<ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 31 มีนาคม 2559	<ul style="list-style-type: none"> ● สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบแรก (กลุ่มจังหวัด และ/หรือจังหวัด ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ ที่ระบุชื่อตัวชี้วัดและประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงฯ อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 2 ชุด ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.) ● จังหวัดส่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน (ขาดผลการดำเนินงานปีล่าสุด) ณ วันที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองฯ (ตัวชี้วัดยังมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ติดค่าตัวแปร X Y) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อใช้ในการคำนวณเกณฑ์การให้คะแนนให้สมบูรณ์ต่อไป

วันที่	กิจกรรม
ภายใน 30 เมษายน 2559	กลุ่มจังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบฯ ด้วย ผ่าน URL Address: http://pa1.opdc.go.th
มิถุนายน – สิงหาคม 2559	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภายใน 31 กรกฎาคม 2559	กลุ่มจังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบฯ ด้วย ผ่าน URL Address: http://pa1.opdc.go.th
ภายใน 31 ตุลาคม 2559	<ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มจังหวัดและจังหวัดรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบฯ ด้วย** ผ่าน URL Address: http://pa1.opdc.go.th ● กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report - SAR) จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. *** ● สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบสุดท้าย**** (กลุ่มจังหวัดและ/หรือ จังหวัด ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ ที่ระบุชื่อตัวชี้วัดและประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงฯ อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 2 ชุด ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.) ทั้งนี้ หากกลุ่มจังหวัด/จังหวัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ พร้อมกับการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ขอให้ระบุไว้ในหนังสือขอให้ชัดเจนด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่รับพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับล่าช้ากว่ากำหนด
ภายในพฤศจิกายน 2559	● สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (Site Visit) ● สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด พร้อมผลการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ

วันที่	กิจกรรม
	(รอบ 12 เดือน) เพื่อให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดตรวจสอบและยืนยันคะแนนการประเมินผลฯ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดสามารถหักท้วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ได้ ในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่ปรากฏในตารางสรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ไม่ถูกต้อง โดยแจ้งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมเอกสารชี้แจงและหลักฐานเชิงประจักษ์
มีนาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ที่เป็นที่ยื่นแล้ว เพื่อให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดใช้เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

หมายเหตุ

- ** กรณีจังหวัดรายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) รอบ 12 เดือนผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมทั้งหมด
- *** กรณีจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือนล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.0500 คะแนน (นับเฉพาะวันทำการ)
- **** กรณีกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนฯ ขอให้ระบุไว้ในหนังสือมาให้ชัดเจน